



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณแผ่นดิน)

\*\*\*\*\*

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก  
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพหลักและ  
เลขานุการร่วมในการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การวิจัยและ  
นวัตกรรม นั้น

มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งผลการพิจารณาและได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561  
จากสำนักงบประมาณ เพื่อจัดสรรให้แก่โครงการวิจัย โดยมีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  
ดังนี้

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
<b>โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ (วิจัยประยุกต์)</b>				
1	คาร์บอนฟุตพริ้นของผลิตภัณฑ์เซรามิก จังหวัดลำปางเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยใช้เทคนิคการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต	อาจารย์วราคม วงศ์ชัย อาจารย์นิติ กิจไพศาลสกุล ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร ผศ.ดร.วศินวีโรดม เนติศักดิ์ อาจารย์เนเรศ ไทญ่วงศ์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	256,800.00
2	เครื่องวัดระดับและน้ำหนักในไซโล ด้วยเซอร์โวมอเตอร์	ผศ.ดอนสัน ปงผาบ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	205,450.00
3	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบผสมผสานการผลิตไฟฟ้า และน้ำร้อนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้สาร ทำความเย็นเอทิลีนไกลคอล	อาจารย์วีระ พันอินทร์ อาจารย์สุริยงค์ ประชาเขียว	วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	286,300.00
4	แผนงาน : การเพิ่มสมรรถนะการจัดการการ ท่องเที่ยวฐานธรรมชาติหมู่บ้านปางงิ้ว ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	ผศ.กาญจนา คูมา ผศ.พิรภพ จันทน์แสนตอ อาจารย์อัสดา บินโซดาโอะ อาจารย์สนธิญา สุวรรณราช อาจารย์เกษณีย์ สัตตรัตน์ขจร อาจารย์ปณณทัต กัลยา	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	143,400.00

4. โครงการย่อยที่ 1...(ต่อ)

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
	โครงการย่อยที่ 1 : การส่งเสริมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวฐานธรรมชาติหมู่บ้านปางถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	อาจารย์สนธิญา สุวรรณราช อาจารย์กมลวรรณ ทาวิน ดร.จิราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนนะ อาจารย์ทิพยาภรณ์ ปัตถา	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	168,100.00
	โครงการย่อยที่ 2 : การจัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรมชาติหมู่บ้านปางถ้ำ ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	อาจารย์เกศณีย์ สัตตรัตน์ขจร อาจารย์อมรทอง พัฒนพงษ์ อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	168,100.00
	โครงการย่อยที่ 3 : ภูมิปัญญาจากน้ำผึ้งโพรงดินสู่การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวฐานธรรมชาติของบ้านปางถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง	อาจารย์ปิ่นนทิต กัลยา อาจารย์กนกอร ศิริฐิติ อาจารย์จารุณี ศรีบุรี	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	224,100.00
<b>รวมงบประมาณ</b>				<b>1,452,250.00</b>
<b>โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ (วิจัยพื้นฐาน)</b>				
1	การพัฒนานวัตกรรมการสอนทักษะการสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตาในศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดจังหวัดลำปาง	ดร.บัณฑิตกาญจ ตั้งภากรณ์	มนุษยศาสตร์ฯ	207,200.00
2	สื่อแอนิเมชันสร้างความเข้าใจวัฒนธรรมไทยแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน ฉบับภาษาจีน	อาจารย์สิริรัตน์ วาวแว อาจารย์เอกวิทย์ เมธาชยานันท์ อาจารย์ชลลพันธ์ อุปกิจ	มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ	169,300.00
3	ชุมชนกับการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวกรณีศึกษา บ้านมาย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	อาจารย์ชัตติยา ชติยวรา อาจารย์ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิริ อาจารย์ชวนพบ เอี้ยวสานุรักษ์	มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	197,800.00
4	การบริหารจัดการหนี้สินชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมจังหวัดลำปาง	ดร.สุวรรัฐ แลสันกลาง อาจารย์พิบูลย์ หม่องเขย อาจารย์ฐิติกานต์ สุริยะสาร อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ	มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	216,700.00

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
5	การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของบ้านศาลาบัวบก ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	อาจารย์เอี่ยมพร พุฒิม่วงค์ อาจารย์บุษราคัม อินทสุก อาจารย์สนธิญา สุวรรณราช อาจารย์เกศณีย์ สัตตรัตน์ขจร	มนุษยศาสตร์ฯ ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	216,700.00
6	แผนงาน : การขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพื้นที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง	อาจารย์วราภรณ์ ภูมิ อาจารย์นันทยา สมสรวย อาจารย์กนกกัญญา รวมไมตรี	มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	329,700.00
	โครงการย่อยที่ 1 : การออกแบบแผนที่ทางวัฒนธรรม : วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง	อาจารย์วราภรณ์ ภูมิ	มนุษยศาสตร์ฯ	235,500.00
	โครงการย่อยที่ 2 : การออกแบบหนังสือส่งเสริมการท่องเที่ยว "วัดพระธาตุลำปางหลวง"	อาจารย์นันทยา สมสรวย	มนุษยศาสตร์ฯ	282,600.00
	โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยให้กับหมู่บ้านศาลาบัวบก ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โดยได้รับอิทธิพลจากต้นทุนทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง	อาจารย์กนกกัญญา รวมไมตรี	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	285,600.00
7	แผนงาน : กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น	ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวี อาจารย์กรรณิการ์ สายเทพ อาจารย์พิชญา เพิ่มไทย อาจารย์ธีระ เทียนรุ่งไพศาล อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์วัลลภ สิงหราช ผศ.ดร.พอใจ สิงหนตร	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	51,400.00
	โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น	อาจารย์พิชญา เพิ่มไทย ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวี อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช ผศ.ดร.พอใจ สิงหนตร	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	495,000.00
	โครงการย่อยที่ 2 : รูปแบบช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น	ดร.กรรณิการ์ สายเทพ อาจารย์ธีระ เทียนรุ่งไพศาล อาจารย์วัลลภ สิงหราช	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	254,000.00
8	แผนงาน : การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสูทความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินตะขัน ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิตยาปราโมทย์ ผศ.ดร.สุขเกษม ลางกุลเสน รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย อาจารย์กนกพร สันเทพ อาจารย์ฐิติกานต์ สุริยะสาร	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	127,800.00

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
	โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านเวียงสุวรรณค์ตามอัตลักษณ์ของอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	อาจารย์ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์นุสรา แสงอร่าม อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานคำ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวี	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	267,800.00
	โครงการย่อยที่ 2 : การพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินและการบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตัดเย็บอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ อาจารย์สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนาน อาจารย์สนธิญา สุวรรณราช	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	188,400.00
	โครงการย่อยที่ 3 : นวัตกรรมเชิงเทคโนโลยีสำหรับการผลิตและช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัดเย็บ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง	ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร ผศ.ฐานันดร โต๊ะถม อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	310,900.00
9	การใช้นวัตกรรมด้านพลังงานในการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา “ปงยางคกโมเดล”	ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร อาจารย์วราคม วงศ์ชัย อาจารย์พรชัย เอี่ยมสาย อาจารย์วีระ พันอินทร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์	282,600.00
10	การสร้างเครื่องตัดผ้าเทพนามเตย ควบคุมด้วยเทคโนโลยี PLC (กรณีศึกษา : บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด)	ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์ พรหมมาบุญ อาจารย์อภิรดี จินคร้าม	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุศาสตร์	94,200.00
11	แผนงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตสีเขียว	ผศ.จิตติมา คุณยศยิ่ง ดร.โคภิชฐพร ศิลปภิรมย์สุข อาจารย์ศิวัช ลาวัลย์วิทีกุล	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	184,400.00
	โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบำบัดโลหะหนักจากอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ดร.โคภิชฐพร ศิลปภิรมย์สุข ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์	282,600.00
	โครงการย่อยที่ 2 : การตรวจวัดและการประเมินประสิทธิภาพเตาเผาเซรามิกในจังหวัดลำปาง เพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	อาจารย์ศิวัช ลาวัลย์วิทีกุล ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	376,800.00
	โครงการย่อยที่ 3 : การพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกในจังหวัดลำปาง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ผศ.จิตติมา คุณยศยิ่ง อาจารย์สรวิศ มูลอินตะ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	282,600.00
12	ประสิทธิภาพผนังดูดซับเสียงและกั้นจากเปลือกข้าวโพดผสมถ่านกัมมันต์ของซังข้าวโพด โดยใช้กาวน้ำยางพาราเป็นตัวประสาน (ต่อเนื้อปี 60)	อาจารย์พิภพ นราแก้ว ดร.สำเร็จ นราแก้ว ดร.สุเทพ ทองคำ	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการจัดการ	169,500.00
13	การจัดการน้ำเสียในกระบวนการผลิตข้าวแต๋น	ผศ.ดร.พิมพกา โพธิ์ลังกา อาจารย์ละม้าย จันทะขาว	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์	329,700.00

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
14	ระบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอลำปาง	ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ	ครุศาสตร์	285,600.00
15	แผนงาน : รูปแบบการจัดการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสีทธิ์ ดร.เกศนีย์ อินอ้าย อาจารย์เศรษฐวิชัย ชโนวรรณ	ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ ครุศาสตร์	263,800.00
	โครงการย่อยที่ 1 : หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ดร.ปริญญภา สีสทอง อาจารย์ปณิสรา จันทร์पालะ	ครุศาสตร์ ครุศาสตร์	301,500.00
	โครงการย่อยที่ 2 : การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุโดยใช้ครอบครัวและชุมชนเป็นฐานในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสีทธิ์ อาจารย์อนงค์รัตน์ รินแสงปิ่น	ครุศาสตร์ ครุศาสตร์	329,700.00
16	แผนงาน : การวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสีทธิ์ ผศ.ดร.พิมผกา โพธิ์ลังกา ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล	ครุศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร	618,500.00
	โครงการย่อยที่ 1 : นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และการพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ดร.เยาวเรศ ชูศิริ ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ ผศ.ดร.พิมผกา โพธิ์ลังกา ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง	วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์	942,200.00
	โครงการย่อยที่ 2 : นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าตันนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	ผศ.วีไลลักษณ์ พรหมเสน ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก อาจารย์อัครจร แม่บ้าน	มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ มนุษยศาสตร์ฯ	942,200.00
	โครงการย่อยที่ 3 : การจัดการห่วงโซ่อุปทานวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นปลอดภัยที่ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเกษตรปลอดภัยตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง	ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกุล ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี ดร.ณัฐณา เหล่ากุลติลก อาจารย์ทิพรัตน์ ดิษะปัญญา ดร.นิศากร สุวรรณ ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์ อาจารย์มยุรี ชมภู อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ คำหลวง รศ.ดร.ปองปรารณ สุนทรเกษม ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร	เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	942,200.00

โครงการย่อยที่ 4 ...(ต่อ)

ที่	ชื่อเรื่อง	นักวิจัย	สังกัดคณะ	งบประมาณ
	โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน	ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์ พรหมมาบุญ อาจารย์ประสงค์ หน่อแก้ว	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	942,200.00
	โครงการย่อยที่ 5 : กระบวนการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ของอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง	อาจารย์สรวิชชุ บุญวุฒิ ผศ.กาญจนา คุมา รศ.ดร.ไพฑูริย์ อินตะขัน ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ อาจารย์อวิस्ता บินโซดาโอะ อาจารย์สยมภู อุณยะพันธ์ อาจารย์ทรงเดช ไชยชนะ	วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการ	942,200.00
รวมงบประมาณ				12,348,900.00
<b>โครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึกที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย (วิจัยและพัฒนา)</b>				
1	ประสิทธิภาพของสารประกอบส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชจากแบคทีเรียที่พบปนเปื้อนในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ ผศ.ดร.อภิชาติ ชิตบุรี	วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา	256,050.00
รวมงบประมาณ				256,050.00
<b>โครงการวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาการดำเนินของหน่วยงาน (วิจัยและพัฒนา)</b>				
1	การศึกษากำลังรับแรงอัดระยะต้นของวัสดุอัลคาไลน์จากเถ้าลอย-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และพอลิเมอร์โมดิฟายด์เพื่อเป็นวัสดุทางเลือกในงานซ่อมแซมและงานเกราะ	ผศ.ดร.สกลวรรณ ท่านจิตสุวรรณ	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	216,000.00
2	การออกแบบและสร้างสรรค์รูปลอกสติ๊กเกอร์ในผลงานเครื่องปั้นดินเผา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านแนวความคิด วัฒนธรรมลำปาง นครแห่งความสุข ชุมชนบ้านเกาะคา จังหวัดลำปาง	อาจารย์เจษฎา ทองสุข	มนุษยศาสตร์ฯ	315,000.00
รวมงบประมาณ				531,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น				14,588,200.00

ทั้งนี้ขอให้.....(ต่อ)

ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับทุนปรับแก้ข้อเสนอการวิจัยตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะก่อนการทำสัญญา และให้ดำเนินงานตามแผนการวิจัย ปฏิบัติตามสัญญาเงินทุนอุดหนุนการวิจัยอย่างเคร่งครัด และให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560



(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง